

## บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนดรุณีกวัดวิชา  
ผู้จัดทำ : นางสาวหทัยชนก สกุนา  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทวีวรรณ พรหมกันธา  
หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ  
วันที่อนุมัติผลงาน : 31 ตุลาคม 2543  
จำนวนหน้า : 91 หน้า

การศึกษาเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนดรุณีกวัดวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนดรุณีกวัดวิชา และเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนดรุณีกวัดวิชา ซึ่งแยกปัจจัยออกเป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและสถานที่ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประชากรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนดรุณีกวัดวิชา โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพี่น้องสองคน และไม่เคยมีพี่น้องน้องที่เคยเรียนกวัดวิชาที่โรงเรียนดรุณีกวัดวิชา ส่วนใหญ่มีบิดาและมารดาที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ฯ และใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์

พฤติกรรมการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่จะเรียนกวัดวิชาที่โรงเรียนดรุณีกวัดวิชาเพียงที่เดียว และเรียนวิชาฟิสิกส์มากที่สุด ส่วนโรงเรียนกวัดวิชาอื่นที่นักเรียนเลือกเรียนมากที่สุดคือ บ้านของอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ส่วนใหญ่เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนกวัดวิชาอื่น และใช้เวลาในการเรียนกวัดวิชาทั้งหมด 2 – 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนเลือกเรียนในวันอาทิตย์มากที่สุด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเองในการเลือกเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนดรุณีกวดวิชา ซึ่งมีผู้ที่เคยเรียนที่โรงเรียนดรุณีกวดวิชามาก่อนเป็นผู้แนะนำ ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.76 - 3.00 โดยจะมีเกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากการเรียนกวดวิชา

พฤติกรรมในการอ่านหนังสือเองที่บ้าน ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านหนังสือเองที่บ้าน น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีการทบทวนบทเรียนหลังจากการเรียนในบางครั้ง โดยส่วนใหญ่ นักเรียนจะมีการดูแลตนเองในการเรียนหรืออ่านหนังสือ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกมาเรียนโรงเรียนดรุณีกวดวิชา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั่วไปที่มีผลมากในการเลือกเรียนโรงเรียนดรุณีกวดวิชา ปัจจัยทั่วไปที่มีผลมาก เรียงตามลำดับ คือ เพื่อความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น เพื่อหาความรู้และแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากโรงเรียน เพื่อทบทวนบทเรียน และเพื่อเตรียมตัวเอนทรานซ์ โดยที่ปัจจัยทางการตลาดมีผลปานกลางในการเลือกเรียนโรงเรียนดรุณีกวดวิชา ปัจจัยที่มีผลมากเรียงตามลำดับ คือ ชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอน และชื่อเสียงของโรงเรียน

การศึกษาคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนดรุณีกวดวิชา ซึ่งจัดเป็นปัจจัยทางการตลาด นักเรียนมีความเห็นด้วยมากกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และปัจจัยด้านราคา ปัจจัยที่นักเรียนเห็นด้วยปานกลางคือ ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและสถานที่

โรงเรียนควรมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ครบถ้วนตามหลักสูตร และราคาค่าเรียนมีความเหมาะสมกับระยะเวลาและเนื้อหาวิชาที่เรียน สถานที่เรียนควรมีการคมนาคมที่สะดวก มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ ห้องน้ำควรมีจำนวนมากเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สะอาดและแยกห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชายให้เป็นสัดส่วน